



จดหมายแสดงความเป็นกังวลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทย

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการล่าสุดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทย

ในรายงานการรับรองการปฏิบัติงานของพันธมิตรนานาชาติแห่งสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (GANHRI หรือที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ในชื่อ

คณะกรรมการประสานงานระดับนานาชาติแห่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

ในเดือนพฤศจิกายน 2558

แนะนำให้ลดสถานภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทยเป็นสถานภาพ “บี”

หลังจากระยะเวลาหนึ่งปีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อความกังวลที่ GANHRI ได้เสนอในปี 2557

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทยได้รับการวิพากษ์ในประเด็นหลักที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ รวมถึงประเด็นว่าด้วยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากความรับผิดชอบแห่งและอาญา

ความสามารถในการตอบรับต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างทันที่ เช่นเดียวกับความเป็นอิสระและความเป็นกลาง

อีกประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติงานของ GANHRI

กล่าวถึงคือในสถานการณ์ของการรัฐประหารหรือสภาวะฉุกเฉิน

สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับที่ความตื่นตัวและความเป็นอิสระมากกว่าปกติ

การขาดการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดปัจจุบันอาจยับยั้งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ในการตรวจสอบและออกรายงานว่าด้วยความรุนแรงทางการเมืองในปี 2553 และ 2556 ล่าช้า

ภายใต้ข้อกำหนดเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีที่มาจากหลักการปารีส (The Paris Principles) นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทยมีทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเสนอและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านการติดตาม สอบถาม สอบสวน และรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับการจัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ในการแถลงข่าวที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยได้กล่าวในแถลงการณ์ว่ารายงานบางฉบับที่น่าเสนอโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล

และรัฐบาลเองก็ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทย

เราต้องการย้ำว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติควรดำเนินการกิจกรรมอย่างเคร่งครัดและเป็นระบบเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการนำข้อเสนอแนะและคำวินิจฉัยของไปปฏิบัติ รวมทั้งการปกป้องสิทธิของผู้ที่พบว่าถูกละเมิด

เราเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ข้อมูลว่าด้วยการประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติโดยรัฐบาล เรายังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

และเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยการติดตามให้เกิดการปฏิบัติเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ดีขึ้นในประเทศ

ในขณะที่ ANNI

ยินดีและชื่นชมการขยายตัวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยผ่านคณะอ

นุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

เราอยากเน้นย้ำว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยควรจัดการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

หลังจากการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10

ฉบับจะมีผลบังคับใช้หลังจากรัฐธรรมนูญได้รับการรับรอง

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับรองความโปร่งใสในกระบวนการร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ANNI

ส่งเสริมให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปิดทางให้คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนประเทศไทยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ GANHRI

ได้กล่าวถึงในรายงานการรับรองการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และถึงที่สุดแล้ว

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ต้องเปิดทางให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สุดท้าย

เราเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการรับรองว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับหลักการปารีส